

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/3/1990

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 1990

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KHÓA IV)

kỳ họp thứ 2

(từ ngày 27/2 đến 1/3/1990)

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 1989 và dự toán ngân sách năm 1990 của thành phố;

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu, thảo luận;

QUYẾT NGHỊ

1/ Về ngân sách năm 1989 :

- Biểu dương các ngành, các cấp, các đơn vị và cá nhân đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 1989, góp phần cùng với ngành tài chính thực hiện vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo ngành tài chính chuẩn bị để Ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với những đơn vị và cá nhân có thành tích hoặc sai phạm trong việc chấp hành kỷ luật tài chính.

2/ Về dự toán ngân sách năm 1990 :

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự toán ngân sách thành phố năm 1990 với tổng số thu chi ghi trong phương án I tính toán các khả năng, phân đấu mức thu chi theo phương án II của báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố, theo hướng xóa bao cấp trong khu vực sản xuất kinh doanh và huy động nhân dân tham gia giải quyết các nhu cầu xã hội của thành phố.

- Về dự toán thu ngân sách năm 1990 :

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban Kế hoạch thành phố tính toán lại các nguồn thu và cơ cấu thu hợp lý trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế, phát hiện các nguồn thu mới, rà soát các hướng đầu tư có hiệu quả cao để phát triển bổ sung ngân sách để báo cáo con số chính thức cho Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp lần 3.

- Về dự toán chi ngân sách năm 1990 :

Hội đồng nhân dân thành phố sơ bộ chấp thuận phương án I nhưng nhất thiết phải nâng tỷ trọng đầu tư cao hơn năm 1989 cho ngành giáo dục đào tạo, y tế, nước, môi sinh nhằm cải thiện từng bước các yêu cầu bức bách của nhân dân thành phố. Phải đảm bảo trả lương và các chế độ đúng kỳ hạn cho cán bộ hưu trí và các đối tượng chính sách, giáo viên.

Nguồn ngân sách thành phố có hạn, yêu cầu chi rất lớn, vì vậy giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành kế hoạch và tài chính làm rõ các trọng điểm và thứ tự ưu tiên đầu tư chi ngân sách có hiệu quả.

3/ Tổ chức chấn chỉnh quản lý Nhà nước về tài chính đối với các đơn vị kinh tế xã hội và cơ quan Nhà nước :

- Thực hiện chế độ kiểm tra thanh tra tài chính Nhà nước thường xuyên nhằm đảm bảo thi hành đúng chế độ quản lý tài chính.

- Thực hiện chế độ thống nhất pháp lệnh thống kê kế toán đối với tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế.

- Tăng cường quản lý các khoản thu chi từ các nguồn lệ phí theo quy định hiện hành.

- Tổ chức nắm và xác lập được các khoản thuế đối với các đơn vị kinh tế và dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế.

Trên cơ sở này, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước có hiệu quả, khôi phục kỷ cương trong hoạt động kinh tế tài chính.

4/ Để có nguồn thu bảo đảm đủ cho phương án chi nói trên, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp báo cáo, kiến nghị với Hội đồng Bộ trưởng mức điều tiết thu ngân sách trên địa bàn cho thành phố hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là yêu cầu xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân lao động thành phố, đặc biệt là giải quyết các nhu cầu bức xúc của khu vực ngoại thành, các vùng căn cứ cách mạng cũ.

Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này. Trong kỳ họp tới Hội đồng nhân dân thành phố sẽ căn cứ vào báo cáo con số chính thức của Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách thành phố.-

**T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình**